

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

มาตรฐานที่ 1 แนวทาง	วัตถุประสงค์เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อค้นพบและ
<p>1. การดำเนินการจัดการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มี ความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ม.ค.-มี.ค. 2565</p>	<p>ดำเนินการรวมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายธีรวิฑูชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และจิตอาสาฯ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลและประจำอำเภอบ้านเขว้า เนื่องจากในพื้นที่กิจกรรมพัฒนาเพื่อส่งเสริมเด็กพระพุทธเลิศหล้านภาลัย</p>	<p>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว</p>
<p>2. การดำเนินการมอบรางวัลความผู้เกี่ยวกับกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน</p>	<p>จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การต่อต้านการทุจริตให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ม.ค.-มี.ค. 2565</p>	<p>ดำเนินการมอบรางวัลความผู้เกี่ยวกับกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึก สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน (เป็นการดำเนินการก่อนแผนพัฒนาเมืองจากปี 2564)</p>	<p>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส</p>
<p>3. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบกระจายเสียงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงเวลา 16.30-17.00 น. โดยสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข้อราชการ ผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันตลอดจนข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์</p>	<p>สำนักปลัดฯ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ 2565</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบกระจายเสียงในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในช่วงเวลา 16.30-17.00 น. โดยสื่อสารข้อมูล ความรู้ ข้อราชการ ผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันตลอดจนข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และเพจประชาสัมพันธ์ของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง</p>	<p>ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ</p>